

มหาวิทยาลัยนานาชาติซีอานเจียวทง-ลิเวอร์พูล เปิด สอนหลักสูตรภาษาจีนและธุรกิจภาคฤดูร้อน

ซูโจว, จีน-16 เม.ย.-พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง-ลิเวอร์พูล (Xi'an Jiaotong-Liverpool University: XJTLU) ได้เปิดตัวหลักสูตรภาษาและธุรกิจภาคฤดูร้อน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์ภาษาของ XJTLU และวิทยาลัยบริหารธุรกิจนานาชาติซูโจว (IBSS)

หลักสูตรใหม่ดังกล่าวมุ่งเน้นที่ภาษาจีนกลาง และภาษาจีนกับธุรกิจ โดยจะเปิดกว้างสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้ภาษาจีนหรือผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในประเทศที่มีพลวัตทางเศรษฐกิจมากที่สุดในโลก พร้อมกับเรียนภาษาจีนควบคู่ไปด้วย

มหาวิทยาลัยนำเสนอหลักสูตร 2 แบบคือ หลักสูตรเข้มข้นระยะเวลา 2 สัปดาห์ และหลักสูตร 1 เดือนตั้งแต่ 7 ก.ค.-15 ส.ค. ผู้เรียนจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะทางภาษาในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษาระดับมืออาชีพโดยคณาจารย์ผู้มากประสบการณ์และทรงคุณวุฒิ

ผู้ที่สมัครเรียนวิชาธุรกิจจีนเบื้องต้นเพื่อเสริมการเรียนรู้ภาษาจะได้รับการฝึกอบรมพิเศษโดยศาสตราจารย์จาก IBSS ซึ่งจะแนะนำนักศึกษาผ่าน 4 วิชาหลัก ได้แก่ เศรษฐกิจจีน การทำความเข้าใจผู้บริโภคจีน ยุคเฟื่องฟูของอินเทอร์เน็ต - วิถีจีน และโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการในจีน

หลักสูตรฤดูร้อนของสถาบันการศึกษาอื่นๆ เปิดสอนสำหรับผู้พูดภาษาจีนในระดับกลางและระดับสูง แต่หลักสูตรของ XJTLU นั้น ผู้ที่ไม่มีความรู้ทางภาษาจีนหรือธุรกิจมาก่อนก็สามารถเข้าร่วมหลักสูตรได้ นอกจากนี้ XJTLU วิทยาเขตซูโจวยังพร้อมต้อนรับผู้ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไปมาสมัครเรียนกับเราด้วย

“ศูนย์ภาษาของเรากำลังรอด้อนรับนักเรียนนักศึกษาสู่วิทยาเขตของเราในฤดูร้อนนี้” ดร. สจวร์ต เพอร์ริน คณบดีฝ่ายการเรียนและการสอนของ XJTU กล่าว พร้อมกับเน้นย้ำว่า “คณาจารย์ของเราที่ได้รับรางวัลการ์ันตี และความร่วมมือกับวิทยาลัยธุรกิจของ XJTU จะเป็นเครื่องรับรองว่า นักศึกษาในหลักสูตรภาคฤดูร้อนของเราจะได้เรียนรู้ประเด็นที่ลึกซึ้งและหาได้ยากเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมทางธุรกิจของประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตรวดเร็วที่สุดในโลก” เขายังเสริมด้วยว่า “ประสบการณ์นี้ไม่ได้มีแต่ความสนุกเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและโอกาสทางอาชีพของคุณในอนาคตอีกด้วย”

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <http://academic.xjtu.edu.cn/lc/summer-school>

เกี่ยวกับ XJTU

มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง-ลิเวอร์พูล เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติซึ่งร่วมกันก่อตั้งโดยสถาบันการศึกษาชั้นนำจากจีนและสหราชอาณาจักร XJTU เป็นองค์กรร่วมทุนอิสระระหว่างจีน-อังกฤษ และเป็นผู้นำในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในจีนแผ่นดินใหญ่ XJTU ตั้งอยู่ในเมืองซูโจว ซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกทางชายฝั่งตะวันออกของจีน และเป็นเมืองที่มีจีดีพีสูงที่สุดเป็นอันดับ 4 ของจีน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษา การใช้ชีวิต และความเจริญก้าวหน้าอีกด้วย